



# วุฒิสภา

SENATE OF THAILAND

คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

## “กมธ.สังคมฯ ส่งเสริมแนวคิดในการจัดการขยะ หวังสร้างรายได้ให้ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส พร้อมมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำของสังคม”

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๕๐๑ ชั้น ๒๕ คณะกรรมการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ ได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมการ จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

**นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์**

ประธานคณะกรรมการฯ

ร่วมส่งเสริมการนำแนวคิดในการจัดการขยะ  
มาใช้ในชุมชน พร้อมตระหนักถึงปัญหาความ  
เหลื่อมล้ำของสังคม



๑. การลงพื้นที่ติดตามวิถีชีวิตและ  
การจัดการขยะของชุมชนโพธิ์ซำย  
ร่วมเย็น เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓  
ณ ชุมชนโพธิ์ซำยร่วมเย็น อำเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชน  
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ  
การจัดการขยะชุมชนที่ยึดหลักเศรษฐกิจ  
พอเพียง และ 3R (Recycle, Reduce, Reuse)

และได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R Learning Center) แห่งที่ ๗ ของประเทศไทย โดยชุมชนได้นำเสนอวิธีการจัดการขยะของชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดจนการคัดแยกขยะออกเป็น ๒ ส่วนคือ ขยะที่รีไซเคิลได้

และรีไซเคิลไม่ได้ สำหรับขยะที่รีไซเคิลได้จะนำไปขาย ส่วนขยะที่รีไซเคิลไม่ได้จะนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยมีกลุ่มแม่บ้านที่มีฝีมือนำขยะเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชน เช่น หมวก กระเป๋า ดอกไม้ประดับ ส่งผลให้มีรายได้กลับมาหมุนเวียนและพัฒนาชุมชน ขณะที่ในส่วนองขยะเศษอาหารก็จะมีกรนำมาเลี้ยงไส้เดือนและผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์บำรุงต้นไม้ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้



- หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันโดยค้นหาอัตลักษณ์ความโดดเด่น และ ศักยภาพ ของแต่ละชุมชน เพื่อนำจุดเด่นไปพัฒนาและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
- ควรยกระดับชุมชนโดยพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

- ท้องถิ่น/ชุมชน ควรดึงกลุ่มคนที่มีอาชีพเก็บขยะในบริเวณใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น
- ควรเพิ่มช่องทางในการหารายได้ เช่น การขายสินค้าออนไลน์



**๒. การเดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครราชสีมา** โดยในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ช่วงเช้า นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงจากชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัว และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการมอบเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือและคุ้มครองทุกกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งมีหลายประเด็น ที่น่าสนใจ อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ



ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลในเมืองและชนบท ปัญหาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเข้าถึงอาคาร สถานที่ และบริการ สาธารณะอื่น ๆ ปัญหาขาดการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ประสาน งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ระดับอำเภอ ปัญหาการเข้าถึง

สวัสดิการจากรัฐของคนไร้บ้าน ปัญหาการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินของผู้พิการทางสายตา การสนับสนุนให้มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความยั่งยืน และเสนอให้ปรับเพิ่มโทษ กรณีคนกระทำความผิดการล่วงละเมิดทางเพศให้สูงขึ้น ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ของจังหวัดนครราชสีมา และเข้าเยี่ยมชมนศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ สถานคุ้มครอง สวัสดิภาพ ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา



ในการนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินงานให้กับกลุ่มคน/ชุมชนผู้ด้อยโอกาสต่อไป

ขอให้ผู้ด้อยโอกาสได้โอกาส  
ให้สตรีมารวมตัวกันช่วยกัน  
ให้ทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาส  
ให้สังคมอุดมด้วยคนดีได้พัฒนา  
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  
ประธานโดย  
กมธ.การพัฒนาสังคมฯ